



Thông điệp này được đăng bằng tiếng Anh, tiếng Русский, tiếng Soomaali, tiếng Tây ban nha 简体 中文, và Tiếng Việt tại: <https://go.usa.gov/xtBQC>.

Ngày 14 tháng 3 năm 2022

Đến: Tất cả Nhân viên và Đối tác của ODDS (CME vui lòng chia sẻ với các thân chủ của quý vị và gia đình của họ.)

Từ: Lilia Teninty, Giám đốc, Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (ODDS) và Dana Hittle, Giám đốc Medicaid Tiểu bang Lâm thời, Cơ quan Y tế Oregon

Chủ đề: Cập nhật về việc cho Cha mẹ Làm Người chăm sóc Con trẻ Được Trả Lương

Vào tháng 1 năm 2021, ODDS [đã đề nghị](#) Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid Services, hoặc CMS) cho phép cha mẹ/người giám hộ của trẻ khuyết tật trí tuệ và chậm phát triển có nhu cầu hỗ trợ đáng kể trở thành Nhân viên Hỗ trợ Cá nhân (Personal Support Workers, hoặc PSW) hoặc Nhân viên Hỗ trợ Trực tiếp (Direct Support Professionals, hoặc DSP) của trẻ. Phương án này chỉ áp dụng trong khi có tình trạng Khẩn cấp Y tế Công cộng liên bang (Public Health Emergency, hoặc PHE) vì đại dịch COVID-19.

Thể theo yêu cầu từ những phụ huynh mà đã được hưởng lợi ích này dựa trên PHE, ODDS và OHA gần đây đã gặp quản trị viên CMS để thảo luận về các phương án. Những phương án này bao gồm một chương trình Medicaid mới hoạt động ngoài chương trình K (K Plan), hoặc dịch vụ điều dưỡng được bảo hiểm Medicaid của tiểu bang đài thọ dành cho các bậc cha mẹ đủ tiêu chuẩn. Đối với bất kỳ thay đổi nào liên quan đến Medicaid hoặc chương trình Medicaid mới, các phương án này cần được xem xét và đánh giá về tác động ngân sách và khả năng tồn tại của chúng.

Mặc dù ngày kết thúc PHE liên bang hiện là ngày 16 tháng 4 năm 2022, tình hình cho thấy CMS có thể kéo dài thời hạn đó một lần nữa. Ngay khi chúng tôi có thông báo chính thức bằng bất kỳ phương tiện nào, ODDS sẽ thông báo điều đó để các gia đình có thời gian chuẩn bị.

Trân trọng,



Lilia Teninty

Giám đốc

Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS)

*Các thông điệp trước đây của Giám đốc ODDS được đăng tại <http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>*

*Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc twitter @OregonODDS và [tham khảo trang web của chúng tôi.](#)*

Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi hoặc theo định dạng quý vị mong muốn. Liên lạc với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS) theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận các cuộc gọi từ tất cả dịch vụ chuyển tiếp dành cho người khiếm thính, khiếm thính-khiếm thị, khó nghe hoặc khuyết tật về phát âm. Để tìm hiểu thêm về các bên cung cấp dịch vụ chuyển tiếp, vui lòng truy cập [www.oregonrelay.com](http://www.oregonrelay.com) hoặc [www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers](http://www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers).